

# “ระดมสมองมองมุมใหม่” สำนักงานหลักประกัน

## สุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร จัดงาน

### รับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้และผู้รับบริการ ระดับ

### พื้นที่กรุงเทพมหานคร



“ระดมสมองมองมุมใหม่” สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร จัดงานรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้และผู้รับบริการ ระดับพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร จัดงานรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้และผู้รับบริการระดับเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โรงแรมเซ็นทาราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร กล่าวถึงความสำคัญและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการรับฟังความคิดเห็นจากทุกท่านที่เกี่ยวข้องในระบบหลักประกันสุขภาพจากทุกภาคส่วน เพื่อการปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ทั่วประเทศ สมเจตนาธรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ต่อไป

ด้านนายแพทย์วีระพันธ์ ลิขณะกุล ผอ. สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สปสช. เขต 13 กทม.กำหนดให้ “จัดประชุมเพื่อให้คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการเป็นประจำ ทุกปี” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานบริการสาธารณสุขให้ดียิ่งขึ้น การประชุมรับฟังความคิดเห็น ในครั้งนี้เป็นการสะท้อนความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่กรุงเทพมหานคร และระดับประเทศต่อไป

ประเด็นการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้และผู้รับบริการ ประจำปี 2561 เน้นในการลงชุมชนเมือง และลงพื้นที่กลุ่มเชิงประเด็นและจากทุกภาคส่วน จำนวน 22 กลุ่ม รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการในสัปดาห์รับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร โดยมีการจัดกลุ่มความคิดเห็นทั้ง 8 ประเด็น 1) ด้านประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข 2) ด้านมาตรฐานบริการด้านสาธารณสุข 3) ด้านบริหารจัดการสำนักงาน 4) ด้านบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 5) ด้านบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและพื้นที่ 6) ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 7) ด้านการรับรู้และคุ้มครองสิทธิ 8) ประเด็นเฉพาะในพื้นที่ เพื่อ

รวบรวมและผลักดันประเด็น ข้อเสนอแนะที่สำคัญในพื้นที่ จากการรับฟังความคิดเห็นในเวทีต่างๆ เข้าสู่กระบวนการให้ประเด็นที่ได้รับจากทุกภาคส่วนทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการพัฒนาพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น